

ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 477 ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561

<http://www.bru.ac.th>

วรภ.บุรีรัมย์ ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ยามาฉิฉิ จุโทปะมา รักษาการแทนอธิการบดีฯ ร่วมต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการแก่ พลเอก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 19/2561 และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรีรัมย์ : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกคุณาคาร (RAJABHAT COMPLEX) โดยเป็นการนำเสนอผลงานและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ประทีปทองรองท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน ผู้ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน) ที่มีกลไกประชารัฐ ผู้การพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยงส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์และภาคเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ในการทำงาน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. การลดความเหลื่อมล้ำ ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์บริการวิชาการ ที่มีหน้าที่ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น วิจัยผู้การท่องเที่ยวชุมชน ถ่ายทอดความรู้การจัดการทรัพยากรชุมชน ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น 4 ผลงาน ประกอบไปด้วย 1) ชนม์โคกหินแง่งข้าวหอมมะลิ โดย ดร.สรรเพชร เพียรจัด ที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปข้าวหอมมะลิตำบลโคกถ่าน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับปลายข้าวหอมมะลิที่ราคาตกต่ำ 6 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 160 บาทต่อกิโลกรัม 2) คำรับข้าวเม่านางรอง โดย ผศ.ดร.จาริณี ม้าแก้ว ที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าของชุมชนตำบลหนองโสนและตำบลหนองกง ให้ได้ Green Clean และ Quality 3) ผลิตภัณฑ์กึ่งจุ่มไหมเนต โดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งจุ่มให้เป็นผงแล้วนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น หมูยอ ข้าวแต่น ข้าวเกรียบ เป็นต้น 4) คำเปียง โดย ผศ.สุทิศ ทาทอม ที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการนำหม้อไม้ทอง (เบียง) มาทำกับเครื่องและหมูยอทอดเป็นอาหารว่าง

2. การกระจายรายได้สู่ชุมชน ดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มีหน้าที่สร้าง พัฒนาระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยเน้นการบ่มเพาะศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้และกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ประกอบไปด้วย ธุรกิจบริการนวดไทย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหนองโสน ผลิตภัณฑ์เกลือซัดผิว ผลิตภัณฑ์กระดาษทอหัตถ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย ผลิตภัณฑ์เค็ดโคนญี่ปุ่นในซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์หมูเส้น ผลิตภัณฑ์ขนมเบี๊ยะ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู ผลิตภัณฑ์งูมข้าวผงขงตีม ผลิตภัณฑ์ฮันนุชวีร์กระเปาะผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไควา ผลิตภัณฑ์ผ้าอุ๊ยคิน ผลิตภัณฑ์พรมเข็ดเท้าแพนซี ผลิตภัณฑ์ทุตผ้าไทย ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้า ผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผลิตภัณฑ์คุกกี้ ผลิตภัณฑ์หมูยอ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต่น ผลิตภัณฑ์กึ่งจุ่มผัดสามรส และผลิตภัณฑ์ปลาฉิ่งปรุงรส

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการผลิตครู ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ ทำหน้าที่ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู โดยทำการ คัดเลือก คนเก่งและมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู บ่มเพาะ ครูดี เก่ง มีจิตอาสา English skill Digital skill พัฒนาอาจารย์ครุศาสตร์ เน้นความเก่งศาสตร์เฉพาะทาง เชี่ยวชาญการสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เลี้ยง โดยพัฒนาครูในโรงเรียน เครือข่ายประชารัฐ และโครงการพระราชดำริ





สารภักัษาราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลีนี จุโทปะมา



ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

วันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมสัณญจร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับเกียรติอย่างสูงในการเป็นผู้จัดสถานที่การประชุม โดยคณะกรรมการจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาเลือกอาคารอเนกคุณาคาร (Rajabath complex) เป็นสถานที่ในการต้อนรับและจัดการประชุมงานทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยวราบรื่นด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกส่วนฝ่าย

ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต่างปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยอหัยาศัยไมตรีและมีจิตบริการเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประภาส รัชชาทวี เป็นผู้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้ร่วมกันทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เป็นวันรายงานตัวของผู้สอบคัดเลือกรอบที่สอง ซึ่งมารายงานตัวทั้งสิ้น 1,331 คน ในโอกาสนี้คณบดีและผู้บริหารทุกท่าน ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คร.ม.สัณญจร โดยได้ชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและนักศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมของกระทรวงสาธารณสุข อาคารอเนกคุณาคาร ซึ่งได้รับคำชื่นชมในการจัดสถานที่ และการให้บริการอย่างดียิ่ง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดประกวดโครงการสหกิจศึกษา ณ อาคารนวัตปัญญา มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 โครงการ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่นักศึกษาของเราได้รับรางวัล 3 รางวัล ทั้งรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 ประเภท

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. หลายสาขาวิชา โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 4 มิถุนายน 2561 และวันที่ 11- 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้าย โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสมัครเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดประชุมสัมมนา 3 สภา ณ โรงแรมศิวารี จอมเทียน ปิษ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผลจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เวียนเทียน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเหมือนเช่นทุกครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในโอกาสพระราชทานรางวัลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะการประกวดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประทับทองของท้องถิ่น

ประเทืองคำประชาชน

(รองศาสตราจารย์มาลีนี จุโทปะมา)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมินหลักสูตร TQR

รศ.มาลีนี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินหลักสูตร TQR ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนกว่า 120 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและวางแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม



มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

ดร.กระพันธ์ ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในโครงการ “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา” ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ธนพล ตีรชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้และบริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การรับฟังปาฐกถาธรรม และเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย

โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม สืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อันเป็นสิ่งที่ตั้ง



เกษตรศาสตร์ บริการวิชาการ การผลิตและการใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ ในการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัยแก่เกษตรกร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ “การผลิตและการใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ในการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัย” ให้แก่เกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นำโดย ดร.สุชาดา สาธุสันต์ รองคณบดี และ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ไพรัช ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไล่แมลงในการผลิตพืช และ นายปรีชา หลวงจำนง และศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทำการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการเกษตร เพื่อส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดภัย โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 คน



เกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพ่ายพกุล อ.วิณากร ที่รัก นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการสาขาเกษตร นายมารุต เหนตรวิลา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้

การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมารุต เหนตรวิลา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการเกษตร ให้กับเกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ เป็นการนำองค์ความรู้จากการวิจัยนำมาเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรในชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมเจริญให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 35 คน



เทคโนโลยีการเกษตร รับประทานียบัตรชั้นชม ผู้สอบผ่านการใช้ ENGLISH DISCOVERERS ONLINE ดีเด่น

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นชมแก่ผู้สอบผ่านการใช้ ENGLISH DISCOVERERS ONLINE ดีเด่น ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวอารยา บุญแจต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้สอบผ่านการประเมินระดับ BASIC 1 – BASIC 2
2. นายหนพรุจ แซพิมาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้สอบผ่านการประเมินระดับ BASIC 1 – BASIC 2



เทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัลการแข่งขันจัดสวนหย่อม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดี ผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการจัดสวนหย่อมในโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพทางการเกษตร การแข่งขันจัดสวนหย่อมแก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 13 รางวัล และผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 13 รางวัล เข้ารับเกียรติบัตรและรับมอบเงินรางวัลจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝนทักษะในการจัดภูมิทัศน์โดยใช้ในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามนโยบาย Green University



สาขาวิชาประมง บริการวิชาการสู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็ง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อ.दनัย รัชตะวรา เศรษฐ์ อ.न्हันท์นภัส ปาลินทร และนักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนการสร้าง ความเข้มแข็งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์สาขาวิชา ประมง ศูนย์หนองขาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คู เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านพรสำราญ ได้มาเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการแจกพันธุ์ปลาสำหรับให้เกษตรกรได้นำไปเรียนรู้ด้านการเลี้ยง



สาขาวิชาประมง จัดกิจกรรม BYE SENIOR

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ อ.दनัย รัชตะวราเศรษฐ์ อ.न्हันท์นภัส ปา ลินทร และนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 1-3 จัดกิจกรรม BYE SENIOR ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา ใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทย์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการ แสดงความยินดีจากรุ่นน้องให้รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำ โดย อ.พีรณิธิ ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตรชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตว ศาสตร์ และสาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ ผ่านมา ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทย์เกษตร โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.หิองพร ณ พัทลุง คณบดีคณคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็น ประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรทั้ง 3 สาขา และกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา



เกษตรศาสตร์ บริการวิชาการ พัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.วิณากร ที่รัก อาจารย์ประจำสาขาวิชา ออกบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บ้าน ตระคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ถ่ายทอดเทคนิควิธีการผ่าหน่อกล้วยเพื่อการผลิตเชิง

การค้า บริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช (ผ่าหน่อกล้วย) และการทำจุลินทรีย์ (ฮอริโมนไข่) โดยมีเกษตรกรกรในชุมชนบ้านตระคร้อ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 45 คน โดยนักศึกษาได้เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ ซึ่งเป็นวิธีการลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ได้ต้นกล้วยปริมาณมากและปราศจากโรคโดยกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้เป็นคนดำเนินงานกิจกรรมการบริการวิชาการเองทั้งหมด เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน การดำเนินงาน การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน อันจะเป็นผลดีเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เกษตรศาสตร์ บริการวิชาการสู่ชุมชน ปุยสังัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.นิจอพร ณ พัทลุง ดร.สุชาติ สานุสันต์ นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 และศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่หมู่บ้านพรสำราญ เป็นวันที่ 2 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อร่วมบริการวิชาการสู่ชุมชน ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติเรื่องปุยสังัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรชุมชนหมู่บ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ กว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในภาคปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินภายในไร่-นาของเกษตรกร การสำรวจความต้องการของชุมชนในการใช้ปุ๋ย และสอนวิธีการผสมปุ๋ยสังัดตามค่าการวิเคราะห์ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยนักศึกษาภาคปกติ และศิษย์เก่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ร่วมในการถอดบทเรียนและเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักในการบริการวิชาการแก่เกษตรกร อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่เกษตรกรภายในพื้นที่เป็นการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน



HUSOC Volunteers for Development from Seniors to Juniors

On the 4th and 5th of May 2018, a HUSOC student project named "HUSOC Volunteers for Development from Seniors to Juniors" was organized by the HUSOC Volunteer Club for Sustainable Development under the



HUSOC Student Council, at 225th Nongree Friendship School, Nangrong Sub-district, Nangrong District, Buriram Province. The volunteer activities were as follows: painting the learning area for the school, moving tyres out in order to plant trees, and developing agricultural plots.

English and Business English Programs organized an English Camp



From the 27th to the 29th April 2018, the English and Business English Programs organized an English Camp for 165 second-year students at Net Foundation, Surin Province. Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Vice invited President for International Affairs, was to

preside over this English camp. There were both national and international lecturers providing knowledge on using the English language. Additionally, the students learned about local wisdom which could be applied in their daily life, and future careers from the special lecturers of the Net Foundation.

Post Training after Internship Project

On 2nd May 2018, English and Business English Programs led by Asst. Prof. Suppakit Phoowong, Head of English Program, and Ajarn Jansuda Boontree, Head of Business English Program, together with the program lecturers arranged the post training after internship project for the 4th year students. The aim of this project was to enable the 4th year students to present their four-month internship experiences including other related information to the lecturers and juniors of the programs.



Goodbye Seniors 2018 of the English and Business English Programs

On 2nd May 2018, Goodbye Senior 2018 of the English and Business English Programs was organized at Witcha Attasart Auditorium, Buriram Rajabhat University. On this occasion, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, HUSOC Dean, was honorably invited to preside over this ceremony. The purposes of this event was to create a good relationship between lecturers and students, and seniors and juniors. The activities in this event were a traditional ceremony “Bai Sri Su Kwan”, sacred-tied wrist ceremony, and Thai traditional dance from junior students. There were around 650 people participated in the event.



สำนักงานต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี Ask Me

สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาหัตถ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.ภูริษา



วิชเรนทร์วงศ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา และ อ.พัลลภา เลิศเจริญวนิช หัวหน้าศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วม ในวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตกรรม โดยมียอดผู้ประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้



เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สำนักงานต่างประเทศ ขอขอบพระคุณรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้บริหารและคณาจารย์ในแต่ละคณะที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือและประสานงานในการอบรมในเดือนมีนาคมซึ่งทำให้ โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำนักงานต่างประเทศ อบรมภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาหันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.ภูริษา วัชรินทร์วงศ์ หัวหน้างานพัฒนาภาษา และ อ.สิทธิศักดิ์ พงผือฮี หัวหน้าศูนย์การแปลและล่ามได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากร ในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเวียดนาม Miss Vo Thi Trang เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา



สำนักงานต่างประเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรเบื้องต้น

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาหันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ และ อ.ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเขมรเบื้องต้น ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเขมร อ.ฤทธิ์ นี เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเขมร



สำนักงานต่างประเทศ อบรมการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ



สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นมินทร์ ประชาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ จัดทำโครงการอบรมการเขียนแผนการสอนโดย ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีโดยวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เขียนแผนการสอนและสามารถปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้



สำนักงานต่างประเทศ อบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นมินทร์ ประชาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อ.พัลลภา เลิศเจริญวิช หัวหน้าศูนย์ภาษา และ นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล นักวิชาการศึกษ จัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลที่สนใจ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคาร วัตปัญญา โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาอังกฤษ Aj.Sally เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา



สำนักงานต่างประเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่าม

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นมินทร์ ประชาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และ น.ส.กรรณิการ์ กกไธสง นักวิเทศสัมพันธ์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลักษณะงาม อาคาร วัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ผศ.สุธามาต คชรัตน์ และ ดร.สุรัชย์ ปิยานุกูล เป็นวิทยากรในการอบรม โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลและล่ามมี



จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ

สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการค่ายนิทรรศอาเซียน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.พรภวิชัย ชะนวนชัย หัวหน้างานศูนย์อาเซียน และ อ.ชลธิชาลิณี แก่นสนห์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการค่ายนิทรรศอาเซียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านโคกก่อง และโรงเรียนบ้านสระกอไทร ต.นิคม อ.สตึก โดยสำนักงานต่างประเทศได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจประกอบกับความสนุกสนานให้กับนักเรียน โดยจัดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 200 คน และนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเข้าร่วมเป็นอย่างมาก



สำนักงานต่างประเทศ นำนักศึกษาเข้าพบอธิการบดี ก่อนเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม จีน และเวียดนาม



สำนักงานต่างประเทศ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ นำนักศึกษาเข้าพบและรับฟังโอวาทจาก รศ.มาลินี จุโทปะมารักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



คณาจารย์และน.ศ. เดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม



สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ อ.สิทธิศักดิ์ พงษ์ผือสี หัวหน้าศูนย์การแปลและล่ามและ อ.พรภวิชัย ชะนวนชัย หัวหน้างานศูนย์อาเซียน พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 15 คน ออกเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Hue University of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโครงการส่งเสริมการเข้าสูการเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษาในประเทศเวียดนาม

คณาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปสาธารณประชาชนจีน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.หวมินทร์ ประชาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานธุรการ สำนักงานต่างประเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 15 คน ออกเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Shangrao University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการส่งเสริมการเข้าสูการเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม- 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ Shangrao University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษาในประเทศจีน



การพัฒนาสังคม อบรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ น.ส.วาสนา ประทุมจอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักศึกษาจัดโครงการให้ความรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 632 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือพบผู้ประสบอุบัติเหตุ และเพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยากรกระบวนการ



การพัฒนาสังคม จัดโครงการไทยแลนด์ 4.0 และโอกาสธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ



ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายกฤษณพงษ์ สร้างนา ผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักศึกษาจัดโครงการไทยแลนด์ 4.0 และโอกาสธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะหนู รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจบริบทและความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยากรกระบวนการ



การพัฒนาสังคม จัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำและผู้ตาม



ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ หงษ์รุจิโก ผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำและผู้ตามในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ

ผู้นำและผู้ตามในยุค Thailand 4.0 เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำและผู้ตามในยุค Thailand 4.0 ให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวในยุค Thailand 4.0 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการกระบวนการ



การพัฒนาสังคม จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่สมดุล

ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ น.ส.รัตติยากร ชาวนา ผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักศึกษาจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่สมดุลสู่ Thailand 4.0 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่สมดุลยุค Thailand 4.0 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการพัฒนาที่สมดุลยุค Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาในแต่ละด้าน และเพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาที่สมดุลยุค Thailand 4.0 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการกระบวนการ



กองพัฒนาฯ อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา



ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายสุวรรณ สุกดี น.ส.จริยาภรณ์ แก้วปุม น.ส.พัชริดา หล่อแหลม น.ส.สุจิตรา มะโน จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.กฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและสามารถประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint และ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

การพัฒนาสังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ

ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นายสุวรรณ สุกดี น.ส.จริยาภรณ์ แก้วปุม น.ส.พัชริดา หล่อแหลม น.ส.สุจิตรา มะโน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและโปรแกรม Microsoft Office เพื่อการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 632 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาค กศ.บป. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือ ราชการ สามารถจัดทำหนังสือภายนอก หนังสือภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุมได้ และเพื่อให้นักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคมภาค กศ.บป. มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง





อังกฤษ คบ. อบรมการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ระยะที่ 2 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูนำทักษะความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการสอนของตนเอง และเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน



สาขาวิชานาฏศิลป์ จัดการแสดงผลงานวิจัยนาฏการ 60 ครั้งที่ 9

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.นฤมล จิตต์หาญ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ กิจกรรม “การแสดงผลงานวิจัยนาฏการ 60” ครั้งที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยโครงการครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งเกิดจากการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์หาองค์ความรู้ใหม่ นำมาสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงชุดใหม่ แต่งบทร้อง ทำนอง และออกแบบเครื่องแต่งกาย นำเสนอเป็นการแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการ และนำเสนอความรู้ในรูปแบบรายงานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์



คณาจารย์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

คณะคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.บุญยเสนา ตรีวิเศษ หลักสูตรที่ 2 : การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) วิทยากรโดย ดร.เทพพร โลมารักษ์ และ อ.บัญชา นวนสาย หลักสูตรที่ 3 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วิทยากรโดย ดร.สุชาติ หอมจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्यากร (อาคาร 19) คณะคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



คณาจารย์ จัดสัมมนา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา



ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู จัดโครงการการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี

การศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 579 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ภาษาอังกฤษ คบ. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคู ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ภาณรินทร์ ไทยจันทร์รักษ์ จัด“โครงการพัฒนานักศึกษาคูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน 150602 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลยานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัชรี ฤงแก้ว อาจารย์จากกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาคูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวในยุค 4.0 มีทักษะประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างความคิด สามารถสะท้อนถึงความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา สมรรถนะ และคุณลักษณะของนักศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น สามารถให้ผลตอบสนองกับความต้องการ ของสังคมสามารถส่งผลให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ หรือมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแท้จริง



ครุศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 13 โรงเรียน



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ 13 โรงเรียน โดย รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษา ราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้อำนวยการ โรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ทั้ง 13 โรงเรียน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย คุณกิตติญา กิมรัมย์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

➡...วันอาทิตย์ที่ 6,13,20,27 พฤษภาคม 2561 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 น. ➡...วันจันทร์ที่ 7,14,21,28 มีนาคม 2561 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 11.10-12.00 น. **นำเสนอข่าวสาร การเปิดรับสมัคร**

นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 และประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

- ➡...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10 – 17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์
- ➡...รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 - 12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์



ภาษาอังกฤษ คบ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพนักศึกษาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ปองเอก เพ็งลุน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพนักศึกษาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “The Development of English Language Students’ Potential towards 21st Century” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี

กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อให้ศึกษารู้จักบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาการสอนให้มีคุณภาพ





สถิติประยุกต์ อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการพยากรณ์ข้อมูลเชิงปริมาณ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการพยากรณ์ข้อมูลเชิงปริมาณ” โดย อ.นพพล เซาหกุล รองคณบดี

พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ปิติพัฒน์ นิตยกุลพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา กับข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหา Multicollinearity Heteroscedasticity and Autocorrelation และการฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรม EViews ซึ่งจัดเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มีความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้



นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ควารังวัลที่ 1 การนำเสนอบทความวิจัย

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย น.ส.สง่า แก้วปทุม และ น.ส.อุทัยวรรณ สุวรรณธาดา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย อ.สิริณี ยอดเมือง ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ และ ดร.สุภาพร ปาโมกษ์ ได้รับรางวัลที่ 1 กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายการนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ ในบทความวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะโคง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์” ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ หอประชุมชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



วิทยาศาสตร์ อบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน” โดย ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณทิมมพร น้อยกล้า และ คุณกัญญารัตน์ ลิ้มทองกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ บุคคลภายนอกและนักศึกษาที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน



สถิติประยุกต์ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กมลบุษมา อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สู่การได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ เปิดทางสู่การเป็นนักเขียน : มุมมองประสบการณ์ , การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ และเทคนิคการเขียนตำราทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” ซึ่งสาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และผู้สนใจให้มีความรู้ในแบบแผนการแต่งและเรียบเรียงเพื่อให้ได้ตำราที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การอ้างอิงได้ดี ตลอดจนไขข้อตำหนัทางวิชาการ



อธิการบดี รับรางวัล “เลิศไอยรา” รางวัลแห่งความสำเร็จ สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น”



รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “เลิศไอยรา” “รางวัลแห่งความสำเร็จ” สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” ในโครงการต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี งานเพรส อวอร์ดประจำปี 2561 (PRESS AWAEDS 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ในวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิทยาการระดับนานาชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ

นางสาวสิริมา
แป้นนางรอง นักศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
ในการประชุมวิทยาการ
ระดับนานาชาติ “การจัดการ



เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Technology and Innovation Management) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ซึ่งนำเสนอในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค Data Mining สำหรับระบบแนะนำหนังสือบนเว็บไซต์จ้องหนังสือการ์ตูนออนไลน์” ซึ่งมี อ.สกรณีย์ บุขบง และ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

น.ศ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับอุดมศึกษา



อ.ชลัท รังสิมาเทวัญ และ อ.สกรณีย์ บุขบง นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TGKK ครั้งที่ 2 (Thai - German Khon Kaen Robot Contest 2) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Mechanic มากกว่า 20 สถาบันอุดมศึกษา

เศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพิ่มเติม)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เพิ่มเติม) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1321 1322 และห้อง 1347 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในอนาคต



ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

การบัญชี ผ่านการอบรมโปรแกรม English Discoveries Online คsu 10 ระดับ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการอบรมโปรแกรม English Discoveries Online ครบ 10 ระดับ ประจำปีการศึกษา 1/2560 โดยเข้ารับเกียรติบัตรจาก รศ.มาลินี จุฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ

การสื่อสารมวลชน จัดโครงการศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถานีวิทยุกระจายเสียง ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เกิดความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิชาการการสื่อสารมวลชน ตามหลักสูตรนิติศาสตร์ จากองค์กรสื่อที่มีระบบบริหารจัดการจริงและเป็นที่ยอมรับจากผู้ได้รับสื่อปัจจุบัน



เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบัณฑิตนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา จำนวนกว่า 150 คน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ภายใต้หัวข้อ

1. การเขียนประวัติส่วนตัว Resume เพื่อการสมัครงาน โดยคุณสัญญาพงศ์ พิฑูรพงศ์ภัก ตัวแทนบริษัทจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน เคล็ดลับการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อที่ดีที่สุด ที่จะเพิ่มโอกาสได้งาน

2. การแนะแนวการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนสอนภาษา AIU ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า “โครงการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น” สร้างโอกาสในการใช้ชีวิตในต่างแดน สร้างโอกาสเก็บเกี่ยวรายได้จากการฝึกงาน พัฒนาภาษาญี่ปุ่น และมีกองทุนให้กู้ยืม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะ

สำเร็จการศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน มีความมั่นใจในการออกสู่โลกกว้าง พบกับประสบการณ์จริงในการทำงานต่อไป

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ดำเนินการนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ณ สถานประกอบการชั้นนำ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การก่อสร้าง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 27 เมษายน 2561 เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กร พนักงานพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป



เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เลือกตั้งประธานสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 18 เพื่อสรรหาบุคคล ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันคิด รู้จักการทำงานเป็นทีม บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษา จำนวน 2 คน และร่วมลงคะแนนเสียงทั้งหมด 189 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือ นายกฤษณะ แก้วกล้วย ด้วยคะแนน 109 คะแนน นายอดิสร สุธรรม ด้วยคะแนน 52 คะแนน มีบัตรเสีย 6 คะแนน และไม่ลงคะแนน 22 คะแนน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้ที่มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมกับหัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในคณะ ร่วมมอบทุนการศึกษา พร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 61 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 93,500 บาท แบ่งแยกตามความสามารถของตัวนักศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกจาก อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสงค์ให้ทุน

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนักศึกษาในการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้



เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานงานสถาปนิก '61



สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 โดยศึกษาด้านการออกแบบที่ พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่น จ.อยุธยา ศึกษาเรื่องการออกแบบภายนอกและภายในอาคาร เทคนิคและการจัดแสดงเนื้อหาของนิทรรศการ ด้านประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา พิพิธภัณฑ์เมืองอยุธยา, วัดไชยวัฒนาราม,

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (Green Building) ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และร่วมงานสถาปนิกสยาม'61 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เป็นการจัดการแสดงนิทรรศการของวงการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมระดับประเทศ มีผลงานของสถานศึกษาและกิจกรรมการให้ความรู้ การรับฟังสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อต่างๆทั้งการบรรยายพิเศษจากสถาปนิก ระดับ ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะสร้างเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ ทัศนคติและจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป



เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ควารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา นำนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ Robot Design Contest 2018: RDC 2018” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ที่จัดขึ้นโดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2561 โดยมีการจัดอบรมเรียนรู้การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 53 คน จาก 9 สถาบันการศึกษา

โดยนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ นายพงศ์ธวัช ศุภภัทร์พงศ์ธน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น



เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนำเสนอโครงการงานสหกิจศึกษา '61



สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจัดโครงการนำเสนอโครงการงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กลับมาจากการฝึกสหกิจศึกษา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการจำนวน 12 โครงการ และนักศึกษาชั้นปี 2 และชั้นปี 3 เข้ารับฟังการนำเสนอฯ ตัวอย่างหัวข้อโครงการ การเขียนแบบเสริมเหล็ก 3 มิติ ,การประยุกต์ใช้โปรแกรม3มิติเพื่อความเข้าใจในเทคนิคการก่อสร้างแบบอาคารจอดรถศูนย์ราชการ จ.สมุทรปราการ ,การประมาณราคาค่าใช้จ่ายโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ,การนำเสนอผลงานการออกแบบขเคลื่อนไหวทัศนียภาพเสมือนจริง โดยการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะคัดผลงานที่ปฏิบัติงานระหว่างฝึกสหกิจศึกษาและได้รับความยินยอมจากสถานประกอบการจัดทำเป็นโครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาให้สถานประกอบการ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจากการทำงานจริงเพื่อประโยชน์ต่อไปในการทำงานในอนาคต

สำนักวิทยบริการฯ อบรมการดูแล ปรับปรุง เทคนิคการพัฒนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล ปรับปรุง เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ และคลังภาพ BRU ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องหงส์พันธ์ อาคารนวัตกรรม โดยมียัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยหลังจากได้รับการอบรม ผู้ดูแลเว็บไซต์มีแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมรู้จักกับโปรแกรมเสริมและเทคนิควิธีในการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถสำรองข้อมูลเว็บไซต์และสามารถกู้คืนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองทั้งยังสามารถจัดเก็บภาพกิจกรรมแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ต้องการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย



สำนักวิทยบริการฯ อบรมการดูแล ปรับปรุง เทคนิคการพัฒนา



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนสู่การเตรียมความพร้อมขออนับเป็นภาระงานในการทำงานของแต่ละรอบปีการประเมิน สำหรับอาจารย์และบุคลากร วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องหงส์พันธ์ อาคารนวัตกรรม โดยมียัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำจัดเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ผ่าน Website ได้ พร้อมทั้งยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเตรียมพร้อมขออนับเป็นภาระงานในการทำงานของแต่ละรอบปีการประเมิน

โดยอาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล ลงทะเบียนได้ที่ <http://gg.gg/webpersonals> และศึกษาได้จากคู่มือ <http://arit.bru.ac.th/manual-service/>

ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกคณะทุกสาขาวิชาช่วยจัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา รวมถึงเตรียมพร้อมขออนับเป็นภาระงานในการทำงานของแต่ละรอบปีการประเมิน โดยสามารถสมัครขอใช้งานได้ที่ <http://gg.gg/webpersonals> และศึกษาได้จากคู่มือ <http://arit.bru.ac.th/manual-service/> หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ หรือสอบถามเพิ่มเติม 7902 , 7904 ติดต่อคุณฐาปรณ์ และคุณวีราพัทธ์ ทางสำนักวิทยบริการฯ ยินดีมีทีมงานช่วยสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ร่วมอบรมเพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO



ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กำหนดคำอธิบายเนื้อหาภายในตามหลักของ Google SEO และสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดอันดับของ Webometrics ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ บริษัท ทีมดิจิทัล

จำกัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital เรียนให้เข้าใจในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ กำหนดคำอธิบายเนื้อหาภายใน ความรู้เรื่องการใส่คำอธิบาย หรือ Tags ตามหลักของ Google SEO จะทำให้การเป็นที่ประจักษ์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะสะดวกยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดอันดับของ Webometrics

สำนักวิทยบริการฯ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯ และ อ.ณัฐพล แสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักฯ นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาพื้นที่การวิเคราะห์และออกแบบระบบอุปกรณ์การให้น้ำอัตโนมัติและให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้วยเกษตรกรอัจฉริยะแก่บุคคลทั่วไป ในวันที่ 25 เมษายน 2561 และ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง และห้องหงส์พันธ์ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรด้วยเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เป็นการทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมเข้าโครงการได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นตลอดจนรับรู้ประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิบัติงานในปัจจุบันและต่อยอดได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ



สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 04/2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกัญญา ชั้น 5 อาคารวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. เรื่อง พระราโชบายในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า องคมนตรีได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพื่อรับทราบพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้นำพระราโชบายไปสู่การปฏิบัติในการกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้ดีขึ้น รวมทั้งให้มุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนกลางในเรื่องของการวิจัย การผลิตครู การดูแลและให้ความสำคัญแก่ผู้พิการและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

2. เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ปรากฏว่าหลังสิ้นสุดวันเวลาที่รับสมัคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 มีผู้สมัคร จำนวน 3 ราย ซึ่งเท่ากับจำนวนกรรมการที่วางอยู่ โดยผลของกฎหมายจึงถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นได้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ดังนี้

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทร์รักษ์
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ พรหมเด่น
- 3) อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์

3. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 8)

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 8) โดยแบ่งเป็น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 ราย และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย

4. เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งให้ นายภาคภูมิ ธรรมอารักษ์ ตำแหน่ง รองอธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง

5. เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2561

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2561

6. เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและออกข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561

7. เรื่องการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จะแล้วเสร็จและจะสามารถประกาศใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อมเนื่องจากสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแล และควบคุมมหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรและการบริหารบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาลัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศเป็นจำนวนกว่า 1,950 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งถึงแนวปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ ในการสำเร็จการศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อโอกาสในการได้งาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โดยกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนหลักปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ประกอบไปด้วย การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผศ.ดร.พรพิทา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ โดย นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์ การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การรับใบรับรองคุณวุฒิ โดย คุณณัฐริษา ยอดไพอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการฯ การจองชุดครุยปริญญาและที่ปัก โดย ดร.ชนพล ตีรชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และจากตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมและตัวแทนจากสำนักจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์



เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มรภ.บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดย ดร.คุณิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ จัดโครงการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ชนมพรรษา (อาคาร 18) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ นำไปพัฒนาและต่อยอดความรู้งานวิจัยในอนาคต ตลอดจนเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษาในปีนี้นับเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น และนำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 25 ผลงาน อาทิ การออกแบบและสร้างเครื่อง CNC ขนาดเล็กสำหรับกัดแผ่นอะคริลิก ชุดสาธิตแขนกลอัจฉริยะคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ ระบบการควบคุมเปิดปิดวาล์วน้ำผ่านเครื่องไร้สาย เครื่องกรองนมเส้นเย็น ชุดจำลองลิฟต์จอยครอทอัตโนมัติแบบโรตารี รถพ่นยาบังคับวิทยุขับเคลื่อน เครื่องกะเพาะกระเทียม เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอัตโนมัติ เป็นต้น



มรภ.บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการและ การประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น

รศ.มาลีนี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการและการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยความร่วมมือของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมดำเนินงานสหกิจศึกษา สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดสหกิจศึกษาได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญรวมทั้งประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยรายละเอียดของโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย รศ.ดร.กองพล อารีวัฑฒ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ การประกวดแข่งขันโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ซึ่งผลการประกวดประกอบไปด้วย ประเภทสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (บรรยาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (โปสเตอร์) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บรรยาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โปสเตอร์) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทนานาชาติ (บรรยาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทนวัตกรรมสหกิจ (บรรยาย) ซึ่งผลการประกวดประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประเภทนวัตกรรมสหกิจ (โปสเตอร์) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิธีรสมประจักษ์หาวิทยาลัย
สุวิโชค ชน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

คำขวัญหลักของมหาวิทยาลัย
มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์สูงจิต
จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา